

Số: 70 /2019 /NQ-HĐND

TP. Quảng Ngãi, ngày 17 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2019

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI KHÓA XI - KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của UBND thành phố, báo cáo của các ngành nội chính thành phố; báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019

Hội đồng nhân dân thành phố thống nhất với những nhận định, đánh giá tình hình và kết quả đạt được đã nêu trong các báo cáo của UBND thành phố và báo cáo của các ngành nội chính về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP - AN 06 tháng đầu năm và những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019. HĐND thành phố nhấn mạnh một số nội dung chính sau:

Trong 06 tháng, UBND thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, bước đầu đạt một số kết quả tích cực. Kinh tế thành phố tiếp tục tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất trên địa bàn ước 19.705 tỷ đồng, tăng trưởng 11,38%, một số chỉ tiêu cơ bản thực hiện đạt kế hoạch đề ra. Thu ngân sách đạt cao so với cùng kỳ năm 2018 (*ước thực hiện 1.118,707 tỷ đồng, bằng 72,35% dự toán tỉnh giao, bằng 62,15% dự toán HĐND thành phố giao*). Kết cấu hạ tầng tiếp tục được quan tâm đầu tư, nâng cấp; tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trên địa bàn thành phố; đã hoàn thành và đưa vào khai thác Cầu Thạch Bích. Công tác quản lý đô thị, tài nguyên môi trường có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ, tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên; đã phối hợp tổ chức thành công chuỗi sự kiện chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh Quảng Ngãi. Tình hình quốc

phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí được tập trung chỉ đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trên từng lĩnh vực vẫn còn một số tồn tại, hạn chế:

Kinh tế nông nghiệp của thành phố phát triển còn chậm, nhất là việc xây dựng và phát triển các mô hình trong phát triển nông nghiệp còn hạn chế, kết quả chưa rõ nét. Tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm còn xảy ra; Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng của một số công trình, dự án còn gặp khó khăn nên dẫn đến tiến độ thực hiện còn chậm, nhất là đối với dự án Khu II đê bao. Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng đạt thấp (27,8% KH). Việc xử lý, khai thác quỹ đất còn lại sau khi thực hiện các dự án, đất xen kẽ trong các khu dân cư còn chậm.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng, lề đường để buôn bán, kinh doanh; lấn chiếm đất để xây dựng nhà trái phép còn xảy ra; vấn đề ô nhiễm môi trường tại các chợ, khu công nghiệp, cụm công nghiệp - làng nghề chưa được xử lý triệt để. Công tác quản lý đối với việc khai thác cát trên địa bàn chưa chặt chẽ. chậm xây dựng Kế hoạch nâng cấp sửa chữa để chống rớt chuẩn các trường học trên địa bàn thành phố. Ý thức của một bộ phận người dân trong việc thực hiện nếp sống văn minh đô thị chưa cao. Công tác quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm còn nhiều hạn chế.

Tỷ lệ giải quyết các kiến nghị của cử tri, ý kiến chất vấn tại các kỳ họp của HĐND thành phố; giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời đơn phản ánh, kiến nghị của công dân đạt thấp, còn nhiều vụ việc tồn đọng kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân. Công tác cải cách hành chính vẫn chưa đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ thông tin trong để phục vụ cho công tác điều hành, quản lý nhà nước còn hạn chế. Việc tham mưu giải quyết công việc của một số phòng, ban, đơn vị còn chậm, chất lượng chưa cao, chưa kịp thời tham mưu cho UBND thành phố những giải pháp hữu hiệu để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao...

Điều 2. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2019

1. Trên cơ sở Nghị quyết số 128/2018/NQ-HĐND ngày 21/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, tiến hành rà soát, đánh giá cụ thể việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm đạt thấp hoặc có nguy cơ không đạt để đề ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ thật cụ thể, tập trung chỉ đạo quyết liệt trong 6 tháng cuối năm nhằm thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2019.

2. Tổ chức triển khai thực hiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050 (*sau khi được tỉnh phê duyệt*); Xây dựng Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội năm 2020; tiến hành tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XV và các Nghị quyết chuyên đề của Thành ủy để phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XVI.

3. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt dự toán năm 2019; tăng cường công tác thu nợ đọng thuế, chống thất thu thuế, ngăn chặn xử lý kịp thời các hành vi trốn thuế. Chỉ đạo các xã, phường tích cực tổ chức thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt hiệu quả. Thực hiện triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên và đảm bảo chi đúng quy định.

4. Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án điều chỉnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp và công tác xây dựng nông thôn mới, nhất là đối với 03 xã Tịnh Hòa, Tịnh Ấn Đông và Nghĩa Hà để đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019. Tiếp tục thực hiện công tác dồn điền đổi thửa; xây dựng vùng sản xuất rau an toàn theo kế hoạch đề ra; tập trung xây dựng và nhân rộng một số mô hình trong sản xuất nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao; tăng cường công tác khai thác, nuôi trồng thủy sản. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, vật nuôi, nhất là dịch tả lợn Châu Phi; thực hiện có hiệu quả phương án phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2019.

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đồng hành hỗ trợ doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi để kêu gọi thu hút các nhà đầu tư đầu tư để đầu tư phát triển KT-XH của thành phố, nhất là tập trung phối hợp xử lý giải quyết vướng mắc trong việc thực hiện thủ tục đầu tư các chợ trên địa bàn thành phố để phát triển thương mại- dịch vụ

6. Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án, nhất là đối với Dự án Khu II đê bao, dự án Chùa Minh Đức, Khu văn hóa Thiên Mã và tập trung chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện hoàn thành các dự án khai thác quỹ đất. Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án đã ghi trong kế hoạch đầu tư năm 2019; giải ngân vốn đầu tư xây dựng; quyết toán các công trình, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng. Tích cực phối hợp với các sở, ngành, chủ đầu tư giải quyết kịp thời các vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án của tỉnh, của doanh nghiệp làm chủ đầu tư trên địa bàn. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầu tư năm 2019 để thực hiện đầu tư năm 2020.

7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc lập, quản lý thực hiện quy hoạch, quản lý kiến trúc, cảnh quan đô thị, quản lý đất đai, xây dựng, vệ sinh môi trường. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, quyết liệt công tác lập lại

trật tự đô thị và trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Chỉ đạo UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, quản lý quỹ đất thừa theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất cho công dân. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “*phòng chống rác thải nhựa*” trên địa bàn thành phố, tăng cường công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát trái phép.

8. Khẩn trương xây dựng Kế hoạch nâng cấp, sửa chữa đối với một số trường học đã xuống cấp, có nguy cơ rớt chuẩn trên địa bàn thành phố, đảm bảo cho việc dạy và học; chuẩn bị các điều kiện để khai giảng năm học mới 2019 – 2020. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch tiếp nhận và điều chuyển giáo viên giữa các trường học trên địa bàn. Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân; công tác y tế dự phòng; phòng, chống các loại dịch bệnh. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách, bảo đảm an sinh xã hội. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm, giảm nghèo và hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở hộ nghèo; thực hiện tốt công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo đúng quy định.

9. Triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2019, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các lực lượng: Công an, Quân sự, Biên phòng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đều khắp tại các địa bàn; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của các lực lượng nòng cốt về an ninh trật tự.

10. Chú trọng công tác tiếp công dân, nhất là đối với UBND các xã, phường; tăng cường đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo bảo đảm đạt tỷ lệ quy định; giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc mới phát sinh, nhất là các vụ việc đông người, tồn đọng kéo dài. Tổ chức tốt các cuộc thanh tra theo Kế hoạch và đột xuất. Tiếp tục thực hiện các quyết định, văn bản giải quyết khiếu nại, tố cáo của UBND tỉnh đã có hiệu lực thuộc trách nhiệm thực hiện của UBND thành phố.

11. Thực hiện tốt công tác tổ chức, quản lý cán bộ, công chức viên chức thành phố; tiếp tục rà soát, đổi mới tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Hoàn thành việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, chấn chỉnh công tác tham mưu của các phòng, ban chuyên môn thành phố. Kiên quyết xử lý nghiêm các đơn vị, địa phương không chấp hành ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố. Tập trung nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý điều

hành của chính quyền các cấp, nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị và xã phường.

13/ Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của Trung ương, Tỉnh và thành phố. UBND thành phố phải chủ động cung cấp thông tin một cách đầy đủ, kịp thời, công khai, minh bạch về tình hình kinh tế - xã hội và các chủ trương, chính sách trong chỉ đạo, điều hành thông qua nhiều hình thức để nhân dân biết, giám sát. Tăng cường tổ chức đối thoại và tiếp nhận ý kiến phản biện để tạo sự đồng thuận cao và phát huy sức mạnh của toàn xã hội trong việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm vụ năm 2019.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao UBND thành phố tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết; đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết các kiến nghị trong các báo cáo giám sát của Thường trực và các Ban HĐND thành phố; ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND thành phố; ý kiến kiến nghị của cử tri và báo cáo kết quả giải quyết các nội dung trên tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2019.

2. Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND thành phố giám sát, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.

HĐND thành phố kêu gọi các cấp, các ngành, quân và dân thành phố nêu cao tinh thần thi đua yêu nước, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, tận dụng thời cơ thuận lợi, vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Quảng Ngãi khoá XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2019 ./.

Nơi nhận:

- TT. HĐND, UBND tỉnh;
- Tổ ĐB HĐND tỉnh ở đơn vị TP;
- Sở Tư pháp;
- TTTU, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- Phòng, ban, Đoàn thể TP;
- Trang thông tin điện tử TP;
- TT. HĐND, UBND XP;
- C, PVP, CV;
- Lưu VT, Vp.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Dũng

